



คำสดุดีเกียรติคุณ

นายประคอง เตกจัตร์

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔



นายประคอง เตกจัตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทั้งยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายอีกหลายหลักสูตร อาทิ ประกาศนียบัตร Training Course for Judges จาก University of Kansai ประเทศญี่ปุ่น ประกาศนียบัตร The right of woman and children จาก University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ประกาศนียบัตร



Restorative justice จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศนียบัตร
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บธส.) จากกระทรวงยุติธรรม ประกาศนียบัตร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) จากสำนักงานศาลยุติธรรม และประกาศนียบัตร
The Islamic Procedure in Inheritance and Family Cases old จาก University of
Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

นายประคอง เตกฉัตร เริ่มต้นการทำงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยประกอบอาชีพ
ทนายความ ต่อมาได้สอบบรรจุได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จากนั้น
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ นอกจากนี้ ยังเคยได้รับเลือกจากผู้พิพากษาให้ดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการประจำศาลยุติธรรมสองสมัย และได้รับเลือกจากผู้พิพากษา
ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมอีกสมัยหนึ่งด้วย

ประสบการณ์ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญของ นายประคอง เตกฉัตร คือ การรวบรวมกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกของสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะคณะกรรมการ (ร่าง) กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังเป็น คณะกรรมการจัดทำคำบรรยายกฎหมายอิสลามของสำนักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการจัดทำกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกของสำนักงาน ศาลยุติธรรม

นายประคอง เตกฉัตร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวคือ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมก่อตั้ง พัฒนา และการขับเคลื่อน เจริญนโยบายในฐานะคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย ได้แก่ อาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชากฎหมาย พระธรรมนุญ ศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รายวิชาหลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ รายวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง รายวิชากฎหมายพระธรรมนุญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และอีกด้านหนึ่ง เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ วิชาการในรูปแบบการเผยแพร่กฎหมายสู่ชุมชนในประเด็นกฎหมายอิสลาม ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเยาวชน และครอบครัวให้กับผู้ประกอบการอาชีพด้านกฎหมายในภาคใต้ตอนล่าง

นายประคอง เตกฉัตร เป็นปูชนียบุคคลสำคัญในกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้มีความ เป็นเลิศในวิชา จรรยา และคุณธรรม อุทิศตนเพื่อการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ด้าน กฎหมายและนำมาถ่ายทอดสู่สังคมทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ คุณูปการอเนกอนันต์ที่มีต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป